

นูทานิคซ์ช่วยลูกค้าในเอเชียรับมือกับไวรัสโควิด-19



ขยาย Xi Frame Virtual Desktop บนดาต้าเซ็นเตอร์ใหม่ 5 แห่งเพื่อรองรับการใช้งานให้กับองค์กรที่ได้รับผลกระทบ

กรุงเทพฯ – 12 มีนาคม 2563 – นูทานิคซ์ (NASDAQ: NTNX) ผู้นำด้านการประมวลผลบนคลาวด์ สำหรับองค์กร ประกาศขยายความช่วยเหลือให้กับธุรกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น ให้สามารถใช้งาน Xi Frame ซึ่งเป็นบริการเวอร์ชวลเดสก์ท็อปของนูทานิคซ์ เนื่องด้วยธุรกิจต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ยังคงต้องต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดจากการระบาดอย่างต่อเนื่องของไวรัสโควิด-19

Xi Frame เป็นโซลูชันที่ให้บริการบนระบบคลาวด์ ช่วยให้บริษัทสามารถใช้งานในลักษณะเป็นเวอร์ชวลเดสก์ท็อปผ่านเว็บเบราว์เซอร์ มีความยืดหยุ่นและมีการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด และสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือปลั๊กอินใด ๆ

ณ ขณะนี้ Xi Frame พร้อมให้ใช้งานแล้วในทั้งห้า “cloud regions” ที่เพิ่มขึ้นคือ สองแห่งบน Google Cloud Platform (GCP) ในโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นและกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ และ 3 แห่งบน Microsoft Azure โดยสองแห่งอยู่ที่ตอนกลางและตอนใต้ของประเทศเกาหลีใต้ และอีกหนึ่งแห่งอยู่ที่ตอนกลางของประเทศออสเตรเลีย

การเพิ่มความสามารถนี้จะช่วยให้ธุรกิจจำนวนมากทั่วภูมิภาคเข้าถึงบริการ “work from home” บนระบบคลาวด์ได้ง่ายขึ้น ท่ามกลางผลกระทบทวีคูณที่เกิดจากการระบาดของไวรัสต่อระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลก

จากการประกาศเพิ่มเติมครั้งนี้ทำให้โซลูชัน Xi Frame พร้อมให้บริการบนดาต้าเซ็นเตอร์ทั้ง 25 แห่ง บน Azure,

AWS และ GCP ทั้งทั้งภูมิภาค ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ เข้าถึงการบริการได้ง่ายขึ้น โดยจะยังคงประสิทธิภาพ ผลผลิต และดำเนินงานได้ในช่วงวิกฤตเวลานี้ โดยรวม ณ ขณะนี้มีการให้การสนับสนุนทั้งหมด 63 แห่งทั่วโลก

การที่บริษัทต่าง ๆ พยายามแก้ปัญหาข้อจำกัดด้านการเดินทางที่เข้มงวด อันเป็นผลมาจากการระบาด ของไวรัสโควิด-19 นั้น ส่งผลให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยให้พนักงานปลอดภัยและมีสุขภาพดี ในขณะเดียวกันเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาจะยังคงมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และทำงานได้อย่างราบรื่น

Xi Frame เป็นโซลูชันที่ทำงานบนระบบคลาวด์ เป็นเวิร์คสเปซแบบเสมือนจริงสำหรับพนักงาน ทีมงาน ลูกค้า และพาร์ทเนอร์ ที่สามารถติดตั้งและเริ่มทำงานได้ในหนึ่งชั่วโมง โดยระบบจะช่วยให้ทำงาน

ได้จากทุกที่ บนอุปกรณ์ทุกประเภทอย่างปลอดภัย และสามารถเข้าใช้งานเดสก์ท็อป ไฟล์ และเน็ตเวิร์ค

ได้อย่างสมบูรณ์

นายนิโคลา โบชินโนวิช รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการให้บริการเดสก์ท็อป นูทานิคซ์ กล่าวว่า “เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้ธุรกิจเอเชียสามารถเข้าถึงเครื่องมือที่พวกเขาต้องการ เพื่อหาหนทางจัดการกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ ความเร็วที่เราสามารถเพิ่มโซลูชัน Xi Frame เข้ากับเครื่องมือเหล่านี้ จะเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถของคลาวด์เนทีฟ (Cloud Native) และแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานแบบ web-scale โซลูชัน ที่ตอบสนองเกือบจะเรียลไทม์กับทุกสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”

นายแมตต์ ยัง รองประธานอาวุโสฝ่ายขาย นูทานิคซ์ เอเชียแปซิฟิกและประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า “เพราะพนักงานในเอเชียต้องหาหนทางเพื่อไปทำงานที่สำนักงานให้ได้ ในสถานการณ์เช่นนี้ เราจึงได้นำสำนักงานไปหาพนักงานแทน เรากำลังช่วยให้ธุรกิจเอเชียในการเข้าถึงโซลูชันที่จำเป็นได้อย่างง่ายที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ เพื่อช่วยให้พนักงานและผู้ร่วมธุรกิจปลอดภัย ธุรกิจจะยังคงดำเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลกำไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากจะคาดการณ์และไม่แน่นอนเช่นนี้”

ข่าวนี้เป็นประกาศล่าสุดจากทางบริษัท ในการให้องค์กรธุรกิจทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ทดลองใช้ Xi Frame ฟรีเป็นเวลา 30 วัน เพื่อช่วยให้ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ยังคงสามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

#####

เกี่ยวกับนูทานิคซ์

นูทานิคซ์เป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์และเป็นหนึ่งในผู้นำบุกเบิกโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานแบบไฮเปอร์คอนเวิร์จ ช่วยให้การประมวลผลทางคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นได้ทุกที่ องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกใช้ซอฟต์แวร์ของนูทานิคซ์ เพื่อใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเพียงแพลตฟอร์มเดียว ในการบริหารจัดการแอปพลิเคชันได้ทุกแอป ทุกที่ และทุกขนาด ไม่ว่าแอปพลิเคชันนั้นจะอยู่บนสภาพแวดล้อมแบบไพรเวท ไฮบริด และมัลติคลาวด์ก็ตาม เรียน

รู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนูทานิคซ์ได้ที่ www.nutanix.com หรือติดตามทางทวิตเตอร์ที่ @nutanix